
BORGARRÁÐ 17. janúar 2019: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins og Flokks 
fólksins um sölu bifreiða í eigu Félagsbústaða - R19010256

Félagsbústaðir seldu hinn 19. september s.l. bifreiðir í eigu félagsins til Helga 
Bjarna Birgissonar. Er það hlutverk Félagsbústaða að selja bíla? Ef svo er, hverjar 
eru þá reglurnar? Varðandi þessa bíla: Voru bílarnir settir í faglegt söluferli á 
bílasölu? Hver er Helgi Bjarni Birgisson og tengist hann Félagsbústöðum á 
einhvern hátt? Hvert var söluverð bílanna OZ – 704, US – 391, AE – 308, VI - 
J28, allir af gerðinni Honda Jazz og RI – 484, Toyota Yaris?


